

นิเทศสาร

ปีที่ 42 ฉบับที่ 18 วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ม.ราชภัฏนครฯเปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัย รับสมัครภายในวันที่ 15 กรกฎาคมนี้

สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สโมสรอาจารย์และข้าราชการ) ดังนี้

1. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสโมสรบุคลากร

ผู้สมัครต้องเป็นสมาชิกสโมสรบุคลากร

2. กำหนดวันเวลาและสถานที่รับสมัครและเลือกตั้ง

(1) ประกาศรายชื่อสมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556

(2) วันรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ – 15 กรกฎาคม 2556 (เว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

(3) วันเลือกตั้ง วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี

3. การลงคะแนนล่วงหน้า

สมาชิกสโมสรบุคลากรผู้ใดได้รับคำสั่งให้ไปราชการในวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 ให้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ งานนิติการและการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี โดยต้องมีคำสั่งไปราชการมาแสดงเพื่อขอรับบัตรเลือกตั้ง

4. การนับคะแนนและประกาศผลการเลือกตั้ง

(1) ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (สมาชิกสโมสรอาจารย์และข้าราชการ)

(2) การเลือกให้ใช้วิธีลงคะแนนลับ

(3) การนับคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

(4) ผู้ได้รับคะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเป็นนายกสโมสร ตั้งแต่วันประกาศผลเป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี

กรมสรรพากรสอนภาษีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



คำว่า ภาษีอากรฟังดูแล้วออกจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย สำหรับผู้ที่ดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเป็นความวุ่นวายมากสำหรับการยื่นเสียภาษีอากรในแต่ละปีเพราะหากเพียงแต่ยื่นเสียภาษีเพียงอย่างเดียวก็คงจะดูไม่เท่าไร แต่หากจะต้องมีรายงานเกี่ยวกับรายได้ต่าง ๆ ที่บริษัทได้รับ และรายจ่ายต่าง ๆ ที่บริษัทได้จ่าย ทำให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจนั้นดูจะไม่ชอบกับคำว่าภาษีอากรซักเท่าใดนัก แต่ถ้าหากท่านมาดูความหมายของภาษีอากรแล้วจะรู้ว่า ภาษีอากร หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลบังคับจัดเก็บจากราษฎร เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม โดยมีได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่เสียภาษี ภาษีอากรมีลักษณะเป็นการบังคับเก็บ ประชาชนทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบในการเสียภาษี วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายเงินภาษีคือ นำไปใช้เพื่อสาธารณะหรือสังคมโดยรวม ที่ได้นำเสนอผ่านมานั้นก็คือความหมายของคำว่า “ภาษีอากร” จึงเรียกได้ว่าภาษีอากรมีคุณประโยชน์มากมายต่อประเทศชาติ ไม่ใช่เป็นคำที่ทุกคนพอเห็นแล้วขยาดขลาดกลัว หนีได้หนี เนื่องจากหากไม่มีผู้เสียภาษีเลยก็จะทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนา ไม่มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ไว้บริการให้แก่ประชาชน

กรมสรรพากรมีแนวคิดที่จะให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ตระหนักในการเสียภาษี และจะต้องรู้จักภาษีด้วย เพื่อลดปัญหาภาษีย้อนหลัง ทำให้กรมสรรพากรจัดโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจให้แก่นิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน เป็นประจำทุกปี โดยกรมสรรพากรจะเข้ามาทำบันทึกตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทุกภูมิภาค แล้วก็จัดที่มหาวิทยาลัยลงพื้นที่เพื่อสอนภาษีให้แก่ นักศึกษาตามมหาวิทยาลัยต่างๆ เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนั้นกรมสรรพากรได้จัดโครงการ “สอนภาษีที่มหา’ลัย หรือ RD go Campus (Tax Training, we delivery) ในระหว่างวันที่ 1 – 5 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมามี ห้องประชุมพรหมโยธี เป็นการอบรมให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 และมีรุ่นพี่ชั้นปีที่ 4 ที่เคยอบรมมาแล้วมานั่งสังเกตการณ์ในวันแรกของการอบรม โดยเป้าหมายของการอบรมนี้กรมสรรพากร ภาค 11 มีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องภาษีอากร และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการเสียภาษีอากรให้แก่เยาวชนที่จะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจ เนื่องจากในปีหนึ่ง ๆ มีธุรกิจที่เริ่มก่อตั้งแล้วต้องล้มละลายกับการถูกภาษีย้อนหลังมากมาย จนทำให้คนเหล่านั้นเช็ดขยาดหรือเกลียดกรมสรรพากรไปเลยกับการไม่รู้เรื่องภาษีจนทำให้เกิดความเสียหายกับธุรกิจของเขาเหล่านั้น

ในวันแรกของการอบรม (1 ก.ค.) มีพิธีเปิดโดย ท่านสุภา สุทธิทรัพย์ สรรพากรภาค 11 และมีอดีตอธิการบดี ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ในการกล่าวต้อนรับนี้ท่านมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “พระบรมธาตุสุ่มรดก” มาบอกเล่าเพื่อเป็นระดับความรู้แก่นักศึกษาของเราอีกด้วย (เป็นของแถมที่ทรงคุณค่ามาก) หลังจากการเปิดงานเสร็จสิ้นลงก็เป็นเวลาของการอบรมในเรื่องภาษีอากร วิทยากรของโครงการฯ จะทำความคุ้นเคยกับนักศึกษาของเรา เพื่อให้เกิดความสนิทสนมและเปิดใจที่จะรับการอบรม เพราะวิทยากรทุกท่านตระหนักดีว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่น่าฟัง จึงทำให้วิทยาจะต้องดำเนินโครงการโดยการสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ นักศึกษาของเราไม่เบื่อกับการอบรม พร้อมด้วยการสอดแทรกความรู้ลงไปในเรื่องที่จัดอบรมในครั้งนี้ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้พร้อมกับความสนุกสนานควบคู่กันไป และในวันที่สี่ (4 ก.ค.) ของการอบรมที่มหาวิทยาลัยพานักศึกษาของเราไปเยี่ยมชมที่สรรพากร ภาค 11 เพื่อเป็นการพาไปดูของจริงจากสถานที่จริง ที่ทีมงานมหาชัยสารบรรยายเหมือนกับตาเห็นได้เนื่องจากได้เข้าไปสัมผัสผลการอบรมในวันแรกและวันที่สองของการอบรม แล้วทีมงานมหาชัยสารก็ได้สัมภาษณ์นักศึกษาของเรามาด้วย

นางสาวกรรณก ศรีนวลอ่อน (น้องปุ๋ย) กล่าวถึงการเข้าร่วมอบรมว่า ได้รับความรู้เรื่องภาษีอากรเป็นอย่างมาก และยังได้รู้จักพี่ๆ จากกรมสรรพากร ภาค 11 ด้วย ทำให้รู้สึกว่าคุณเองจะต้องมีความรับผิดชอบในการเสียภาษีอากร เพื่อรัฐจะได้นำเงินเหล่านี้ไปพัฒนาประเทศ และจะกลับไปบอกให้ทุกคนที่บ้านได้ทราบถึงการเสียภาษีอากรว่าดีอย่างไร



นางสาวจุฑาทิพย์ คงประพันธ์ (น้องนูก) เป็นอีกคนหนึ่งที่ยืนยันหนักแน่นกับทีมงานว่าจะไม่มีการหนีภาษีโดยเด็ดขาดหากตนเองจะต้องเสียภาษี และยังจะกลับไปบอกกับคนในครอบครัวทุกคนว่าอย่าหลีกเลี่ยงการเสียภาษี

น้องแอร์ และน้องเมย์ ก็ร่วมด้วยช่วยกันยืนยันอย่างหนักแน่นว่าต่อไปหนูจะบอกเล่ากับทุกคนว่าให้ช่วยกันไปเสียภาษีด้วย เราจะได้มีบริการสาธารณะที่ดีขึ้น มีความเจริญเพิ่มมากขึ้น

ส่วนอาจารย์สอางเนตร ทินนาม ประธานสาขาวิชาการบัญชี บอกเล่าว่าก่อนที่จะมีการอบรม อาจารย์ได้ทำการทดสอบนักศึกษาหลักสูตรบัญชี ชั้นปีที่ 3 ที่จะเข้ารับการอบรมในเรื่องนี้ว่ามีความรู้เพียงใด และนำผลที่ได้บอกกล่าวแก่ที่วิทยาเพื่อจะได้รู้ว่านักศึกษาของเรารับเรื่องราวของภาษีอากรได้มากน้อยแค่ไหน ที่วิทยากรตอบกลับมากว่า “นักศึกษาของราชภัฏนครฯ นั้นเปรียบเสมือนน้ำครึ่ง การได้รับการเติมเต็มก็จะทำได้สมบูรณ์ไม่เหมือนกับน้ำเต็มแก้วที่เติมไปแล้วจะล้นโดยเปล่าประโยชน์” ทำให้ที่วิทยากรสนใจที่จะมาสอนเรื่องภาษีอากรให้แก่ นักศึกษาของเรา อาจารย์ได้ฟังเช่นนั้นก็เบาใจ ท่านบอกกล่าวกับผู้ให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้เกิดโครงการอบรมในครั้งนี้บ่อย เพื่อเป็นผลประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง





พักเที่ยง

ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิดีจะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์ “พักเที่ยง” ประจำวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2556 ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีมะเส็ง

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดประชุมพัฒนานักวิจัยโดยการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีคุณภาพและการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตินานาชาติ โดยมี ดร.ไกรเดช ไกรสกุล เป็นวิทยากรบรรยายทั้งในหัวข้อ กระบวนการจัดการความรู้ การพัฒนาโจทย์การวิจัยอย่างมืออาชีพ การนำเสนอบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่สนใจและยังไม่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมกรุณาแจ้งด่วนภายในวันนี้(8 ก.ค.)ที่สำนักงานสถาบันวิจัยฯ

วันนี้จะมีการอบรมบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมี ผศ.นิรัตน์ จรจิตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม นี้ ณ ห้องประชุม 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานนี้มีกองนโยบายและแผนเป็นเจ้าภาพจัด โดยให้โคเวตบุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานละ 3 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

คุณณภัคจิรา ทิพย์ศุภลักษณ์ หัวหน้างานการเงิน ผากย้ำถึงอาจารย์ที่ยังไม่ได้รับคำตอบแทนในการคุมสอบวัดพื้นฐานวิชาภาษาไทย ให้ติดต่อขอรับตัวได้ที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานอธิการบดี ก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม นี้เท่านั้น

ข่าวฝากจากเพื่อนบ้าน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเที่ยวงาน “วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์” ระหว่างวันที่ 20-28 กรกฎาคม 2556 ภายใต้แนวคิด “เกษตรรักษ์โลก” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ในงานมีเรื่องราวที่หลากหลายทั้งความรู้และสินค้าในด้านการเกษตร รอท่านไปสัมผัสกันถ้วนเต็มๆ

ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 ตำบลร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช ได้จัดสร้างศาลาเอนกประสงค์เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป แต่เนื่องจากพื้นที่ในหมู่บ้านดังกล่าวประชาชนมีฐานะค่อนข้างยากจนจึงไม่สามารถซื้อหาอุปกรณ์ดังกล่าวได้ นายจาริก มะลิแก้ว ผู้ใหญ่บ้านจึงได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นอุปกรณ์ ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หน่วยงานใดที่ประสงค์จะอนุเคราะห์ ติดต่อโดยตรงได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 16 หมายเลขโทรศัพท์ 086-9526503

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดจากวรรณกรรมสเปน เรื่องตองกิโซเต้ แห่งลามันซาขุนนางต่ำศักดิ์ นักฝัน “ยิ่งอวดอำนาจ...ยิ่งดูต่ำศักดิ์ ยิ่งสุขภาพ...ยิ่งดูมีบารมี ผู้มีเกียรติ...คือผู้ที่ให้เกียรติผู้อื่น” สวัสดิดีจะ